



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๑๒๐,๕๘๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## หนุนทาเลนต์โมบิลิตี้ 13 มหาวิทยาลัย

### เดินหน้าวิจัยช่วยอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อดำเนินงานโครงการทาเลนต์ โมบิลิตี้ ในสถาบันอุดมศึกษา ว่าความสามารถแข่งขันในภาคเอกชน หรือทาเลนต์ โมบิลิตี้ เป็นนโยบายสำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม อันเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศในภาพรวม สกอ. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา และ สวทน. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลนโยบายดังกล่าว จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบาย โดยอาศัยสถาบันอุดมศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน เนื่องจากในปัจจุบัน มีบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในสังกัดเป็นจำนวนมาก การส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม จะเปิดโอกาสและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชน เป็นการนำความรู้ความสามารถไปใช้ได้จริง

“ในปีงบประมาณ 2559 สกอ. และ สวทน. ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินการโครงการทาเลนต์ โมบิลิตี้ ใน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย โดย สกอ. สนับสนุนงบประมาณในส่วนของการตอบแทนสำหรับอาจารย์/นักวิจัย และสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และ สวทน. สนับสนุนค่าตอบแทนสำหรับผู้ช่วยนักวิจัย (นักศึกษา) และสนับสนุนงบประมาณ ชดเชยการเคลื่อนย้ายบุคลากรให้กับสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด และ 2.การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการในสถาบันอุดมศึกษา โดย สกอ. และ สวทน. ร่วมกันสนับสนุนศูนย์อำนวยความสะดวก และหน่วยสนับสนุนโครงการทาเลนต์ โมบิลิตี้” เลขาธิการ กกอ. กล่าว

สำหรับสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 13 แห่งที่ร่วมโครงการ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

